



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์

เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เพื่อให้การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๓๑ (๔) ต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่ยายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์มีลักษณะการทำงานให้บริการประชาชน บางครั้งประชาชนประสบปัญหาทกภัย หรือวาตภัย หรือประสบปัญหาภัยแล้งในบางฤดูกาลพนักงานจ้างก็ต้องออกช่วยเหลือประชาชน และมีสำนักงานตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอปากช่องประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ จึงประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลา หรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และ ครั้งที่ ๒ (รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๒. ในแต่ละครั้งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องไม่ลาปฏิบัติงานส่วนตัวและลาป่วย รวมกันเกิน ๑๘ ครั้ง (๒๓ วันทำการ) จึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนเฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ

๓. ในแต่ละครั้งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องไม่มาทำงานสายเกินกว่า ๑๘ ครั้ง จึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนเฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ

มีวันลาในแต่ละครั้งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลา
ดังต่อไปนี้

(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่เกิน
๑๒๐ วัน

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน

(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน

หกสิบวันทำการ

(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะที่เดินทางไปหรือ
เดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

(จ) ลาพักผ่อน

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร
เข้ารับการทดลองความพร้อม

การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลาปฏิบัติงานส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน

ทำการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวมีลา พงษ์สว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์